

Số: 889 /SKHĐT-KH

Bình Thuận, ngày 11 tháng 3 năm 2020

V/v xử lý nguồn vốn còn lại các  
năm trước kéo dài sang  
năm 2018

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Thuận.

Thực hiện ý kiến của Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lương Văn Hải tại công văn số 6514/VP-ĐTQH ngày 31/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo rõ một số vấn đề liên quan đến việc xử lý nguồn vốn còn lại các năm trước kéo dài sang năm 2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài chính đề xuất xử lý nguồn vốn còn lại các năm trước kéo dài sang năm 2018 (công văn số 401/SKHĐT-KH ngày 06/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính tại công văn số 507/STC-ĐT ngày 18/02/2020 (*kèm theo bản photocopy*), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh như sau:

1. Nguồn vốn còn lại các năm trước kéo dài sang năm 2018 hủy dự toán: Tổng nguồn vốn còn lại các năm trước kéo dài sang năm 2018 hủy dự toán là 47.978.095.439 đồng (vốn ngân sách tập trung tỉnh là 24.820.320.882 đồng, vốn xổ số kiến thiết 23.157.774.557 đồng). Lý do: Quá thời hạn được phép giải ngân theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

2. Đề xuất hướng xử lý: Theo quy định của Luật ngân sách và đề xuất của Sở Tài chính thì số vốn hủy dự toán được “*Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh được sử dụng để chi trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước. Trường hợp còn kết dư ngân sách thì trích 50% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 50% còn lại vào thu ngân sách năm sau; trường hợp quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức 25% dự toán chi ngân sách hằng năm thì số kết dư còn lại hạch toán vào thu ngân sách năm sau*”.

Đối với kinh phí chi trả nợ gốc và lãi vay đã phân khai trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2019 là 355,8 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Tài chính đến nay đã trả hết khoản nợ gốc và lãi vay của khoản vay của Ngân hàng Phát triển. Do đó, vốn hủy dự toán kết dư được trích 50% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 50% còn lại vào thu ngân sách năm sau; trường hợp quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức 25% dự toán chi ngân sách hằng năm thì số kết dư còn lại hạch toán vào thu ngân sách năm sau theo quy định của Luật Ngân sách.

3. Trách nhiệm của các Chủ đầu tư: Giai đoạn 2016-2020, hằng năm UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đã được giao. Cụ thể:

- Năm 2016, UBND tỉnh ban hành công văn số 4193/UBND-ĐTQH ngày 09/11/2016 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 60/NQ-CP, tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án. Theo đó, chỉ đạo các chủ đầu tư *“Nếu công trình nào không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư công trình vẫn không chấp hành báo cáo tiến độ thực hiện trước ngày 20 hàng tháng về Sở Kế hoạch và Đầu tư, thì phải làm rõ trách nhiệm (do bồi thường giải phóng mặt bằng hay do thi công chậm hoặc yếu tố khách quan khác) đối với cá nhân và tập thể có liên quan trong đợt kiểm điểm, xếp loại thi đua năm 2016”*.

- Năm 2017, UBND tỉnh ban hành công văn số 4607/UBND-ĐTQH ngày 18/9/2017 về việc triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017. UBND tỉnh chỉ đạo *“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ; đối với các dự án không đáp ứng tiến độ thực hiện, vốn đầu tư công theo yêu cầu, tùy theo mức độ; Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư gây cản trở, thiếu trách nhiệm; đồng thời xem xét việc tiếp tục giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đối với các dự án khác”*.

- Năm 2018, UBND tỉnh ban hành công văn số 1296/UBND-ĐTQH ngày 04/4/2018 về việc thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. UBND tỉnh chỉ đạo *“Định kỳ hằng tháng rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, đề xuất điều chỉnh vốn giữa các dự án (nếu có) theo hướng cắt giảm vốn giữa các dự án không có khả năng thực hiện hoặc có khối lượng thực hiện thấp để bổ sung vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2018 và các dự án có khối lượng thực hiện lớn nhưng vốn bố trí còn thấp. Đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân...”*.

- Năm 2019, UBND tỉnh ban hành công văn số 1152/UBND-ĐTQH ngày 03/4/2019 về việc thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. UBND tỉnh chỉ đạo *“Đối với các dự án không đáp ứng tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công theo yêu cầu, tùy theo mức độ, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư...”*.

Qua rà soát các văn bản của UBND tỉnh, các chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của UBND tỉnh, chưa đề xuất điều chỉnh nguồn vốn các dự án không có khả năng giải ngân trong năm mà để kéo dài qua nhiều năm, đến nay hủy dự toán vì không tiếp tục kéo dài theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công. Do vậy, kính đề nghị UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm vì không theo dõi chặt chẽ nguồn vốn được phân bổ, chưa đề xuất điều chỉnh nguồn vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân, hủy dự toán. Đồng

thời, các địa phương tự chịu trách nhiệm bố trí nguồn vốn để hoàn thành công trình, dự án do địa phương làm chủ đầu tư nhưng để kéo dài, hủy vốn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, KH. Long (03).

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Văn Phong**